

ชื่อองค์ความรู้	ภาพรวมของกองทุน Green Climate Fund (GCF)
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้/หน่วยงาน เจ้าของความรู้	กลุ่มงาน : กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สำนัก : สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๖๕-๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๙ E-mail : ddms.onep@gmail.com
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่	2559
อธิบายความเชื่อมโยงขององค์ ความรู้กับภารกิจของสำนัก/ กอง/กลุ่ม (๑-๒ บรรทัด)	กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้มีภารกิจหลักในการจัดทำและเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินในการผลักดัน การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รวมทั้ง พัฒนาแนวทางและกลไกที่ส่งเสริม การดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติโดยประสาน และเสริมสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
Key Words ขององค์ความรู้ (เป็น ข้อความสั้น ๆ หรือ Hashtag # สำหรับการค้นหา)	#GreenClimateFund #GCF #กองทุนภูมิอากาศสีเขียว
สาระสำคัญขององค์ความรู้	<p>๑. ความเป็นมาของกองทุน GCF</p> <p>จัดตั้งขึ้นจากข้อมติ Decision 1/CP.16 ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑๖ (COP16) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ด้านการเงินของอนุสัญญาฯ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประชาคมโลกไปสู่แนว ทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ (Low Emission) และการพัฒนาความสามารถใน การรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-resilient Development) ตามบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๒. การดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับกองทุน GCF</p> <p>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงาน ประสานงานกลางแห่งชาติ (National Focal Point) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหน่วยชำนาญการระดับประเทศ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนฯ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศไทยกับกองทุน GCF เพื่อ ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ GCF โดยดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p>๒.๑ การจัดทำกรอบการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน GCF ในระดับประเทศ (Country Programme) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรูปแบบโครงการภายในประเทศ ไทยที่จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการ ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน GCF ที่เหมาะสม</p> <p>๒.๒ การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีหน่วยดำเนินงานระดับประเทศ (Direct Access Entity: DAE) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน วิชาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถเป็นหน่วยดำเนินโครงการด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก GCF</p>

	<p>๒.๓ การสนับสนุนการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน GCF เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับการออกหนังสือรับรองรายโครงการ (No Objection Letter: NOL) ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดส่งข้อเสนอแนวคิดโครงการฯ (Concept Note) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบและให้ความเห็นเบื้องต้น (ตามความสมัครใจ)</p> <p>๒) ผู้เสนอโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ฉบับเต็มและส่งให้ สม. พิจารณา สม. พิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำข้อเสนอโครงการฯ เสนอต่อคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ เพื่อให้ความเห็นชอบ</p> <p>๓) สม. พิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำข้อเสนอโครงการฯ เสนอต่อคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ เพื่อให้ความเห็นชอบ</p> <p>๔) ข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (จากข้อ ๓) จะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบตามลำดับ</p> <p>๕) เมื่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ มีมติเห็นชอบต่อโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการออกหนังสือรับรองรายโครงการฯ (No Objection Letter: NOL) ให้กับผู้เสนอโครงการเพื่อจัดส่งให้สำนักงานเลขานุการกองทุน GCF พิจารณาร่วมกับการขอสนับสนุนเงินทุนต่อไป</p>
ไฟล์และสื่อประกอบ	File : GCF Overview and NDA role CCMC (Power Point)